

เรื่อง วัดบาง



รายละเอียด

วัดบางเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองกำแพงเพชร จากคำบอกเล่าของผู้อาศัยอยู่บริเวณนั้น ที่มาของวัดบางมาจากวัดแห่งนี้ ตั้งอยู่ใกล้คลองน้ำซึ่งแยกจากแม่น้ำปิงไปสู่หนองรี และคลองน้ำ ในสมัยก่อนชาวบ้านเรียกกันว่า บาง เมื่อมีวัดตั้งอยู่บริเวณคลองน้ำ จึงเรียกขานกันว่าวัดบาง ซึ่งภายในวัดบาง มีหลวงพ่อพเพชร ที่อยากจะทำเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป เดินทางมายังวัดแห่งนี้ หลวงพ่อพเพชร เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์สมัยเชียงแสนรุ่นแรก (สิงห์หนึ่ง) ที่งดงามที่สุด อายุประมาณ 898 ปี ถูกนำมาประดิษฐานที่เมืองกำแพงเพชร เมื่อราวสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (ครองราชย์ที่อยุธยา ระหว่าง พ.ศ. 2034 - 2072) ตามหลักฐานกล่าวว่าประดิษฐานที่วัดตอม่อ นอกกำแพงเมืองกำแพงเพชร (ปัจจุบันคือตลาดศูนย์การค้า)

อันว่าโบสถ์วัดบาง วัดแห่งนี้อยู่ท่ามกลางย่านเศรษฐกิจของกำแพงเพชร ด้านหนึ่งติดถนนราชดำเนิน 1 ด้านหนึ่งติดถนนเจริญสุข เมื่อเข้ามาในวัดจะมีบรรยากาศโล่งกว้าง ประกอบด้วยอาคาร (เสนาสนะ) ต่างๆ กระจายกันไป โดยมีเขตสังฆาวาสอยู่แยกออกไปอีกด้านหนึ่งอย่างชัดเจน โบสถ์หรืออุโบสถอยู่ตรงกลางของพื้นที่ มีวิหารหลวงพ่อพเพชรอยู่เยื้องออกไปด้านข้าง มุขด้านหลังของอุโบสถล้อมด้วยกระฉากใสรอบด้าน ก่อนที่จะเข้าไปไหว้พระกันอยากจะกล่าวถึงประวัติของวัดบางแห่งนี้กันก่อนดังนี้

วัดบางเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองกำแพงเพชร สันนิษฐานว่าที่ชื่อวัดบางคงเป็นเพราะที่ตั้งวัดอยู่ใกล้กับคลองน้ำ ซึ่งแยกจากแม่น้ำปิงไปสู่ "หนองรี" คลองน้ำดังกล่าวเรียกว่า "บาง" เมื่อวัดมาตั้งอยู่ ณ ที่แห่งนี้ จึงตั้งชื่อ "วัดบาง" วัดบางสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 58.4 ตารางวา

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับทางสาธารณะ

ทิศใต้ ติดต่อกับถนนเจริญสุข

ทิศตะวันออก ติดกับถนนวิจิตร

ทิศตะวันตก ติดต่อกับถนนเทศบาล

พื้นที่วัดเป็นที่ราบลุ่ม อยู่ในบริเวณตัวเมือง มีถนนล้อมรอบ การคมนาคมสะดวก อยู่ในย่านชุมชนตลาดการค้าอาคารเสนาสนะต่างๆ มีอุโบสถกว้าง 9 เมตร ยาว 24 เมตร ศาลาการเปรียญกว้าง 16 เมตร ยาว 28 เมตร กุฏิสงฆ์จำนวน 2 หลัง สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถและเจดีย์ 2 องค์ ว่ากันว่าวัดบาง สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ราว พ.ศ. 2420 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ประมาณ พ.ศ. 2430 มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ปีละ 21 รูป สามเณร 8 รูป (ข้อมูลที่เก็บเมื่อนานมาแล้ว) ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2515 เมื่อปี พ.

ศ. 2501 ทางราชการได้ประกาศรวม "วัดกุฎีหงษ์" ซึ่งเป็นวัดร้างเข้าเป็นวัดเดียวกับวัดบางอีกด้วย

หลวงพ่อบุญทนาย พระประธานในอุโบสถ พระนามว่าหลวงพ่อบุญทนาย เป็นหนึ่งในพระพุทธรูปสำคัญของวัดบางพระพุทธรูปลักษณะงดงาม

วิหารหลวงพ่อบุญทนาย อำนวยการสร้างโดยพระธรรมมาธิมุขมุนี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ในระหว่างดำเนินการทำนุบำรุงได้มรณภาพเสียก่อน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2524 ต่อมาพระอธิการต๋น อินทโชโต "พระครูวิเชียรคุณโชติ" เจ้าอาวาสวัดบาง พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่ ได้ดำเนินการก่อสร้างต่อ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2526 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2528 ภายในวิหาร ประดิษฐานหลวงพ่อบุญทนายเป็นพระประธานในวิหาร โดยมีรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาสอยู่ด้านหน้า ในปัจจุบันได้รับการบูรณะอีกครั้งในสภาพปัจจุบัน จากการร่วมแรงร่วมใจของพุทธศาสนิกชนชาวกำแพงเพชร นำโดย นายเกียรติชัย ติรัตนศักดิ์กุล อดีตนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร

หลวงพ่อบุญทนาย หลวงพ่อบุญทนาย เป็นพระพุทธรูปเนื้อสำริดศิลปะแบบเชียงแสน ปางมารวิชัย ที่เรียกว่า สิงห์ 1 ที่หาชมได้ไม่มากนัก มีหน้าตักกว้าง 2 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว สูง 3 ศอก 1 คืบ มีพุทธลักษณะงดงาม และมีขนาดใหญ่กว่าหลวงพ่อบุญทนายของจังหวัดพิจิตร ที่มีอายุกว่า 800 ปี เดิมทีหลวงพ่อบุญทนายประดิษฐานอยู่ที่วัดตอม่อ ปัจจุบันเป็นตลาดศูนย์การค้า ซึ่งวัดดังกล่าวเป็นวัดเก่าแก่และเป็นวัดร้าง หลวงพ่อบุญทนายอดีตเจ้าอาวาสวัดบางและหลวงพ่อบุญทนาย อดีตเจ้าอาวาสวัดเสด็จพร้อมด้วยชาวบ้านเห็นว่า ถ้าปล่อยให้หลวงพ่อบุญทนายที่วัดตอม่อต่อไปก็คงไม่มีใครดูแล และอาจถูกมิชชันนารีขโมยไปได้ ดังนั้น จึงได้ย้ายหลวงพ่อบุญทนายมาที่วัดบาง ซึ่งในสมัยนั้นยังไม่มีถนนหนทางต้องตัดไม้ทำเป็นเลื่อน ค่อยชะลอหลวงพ่อบุญทนายเลื่อนมา ซึ่งต้องใช้เวลานานมาก กว่าที่นำหลวงพ่อบุญทนายมาที่วัดบางได้ เจ้าอาวาสวัดบางเล่าว่า เบื้องต้นได้ฐานขององค์หลวงพ่อบุญทนายมีการผูกธนูตามอายุ ต่อมาจึงได้จัดสร้างวิหารหลวงพ่อบุญทนายขึ้นเมื่อปี 2526 ก่อนจะอัญเชิญหลวงพ่อบุญทนายมาประดิษฐานอยู่ในวิหารแต่ที่ผ่านมาจากวัดไม่มีพระคอยดูแล จึงได้ปิดประตูวิหารไว้ ทำให้ประชาชนทั่วไปไม่ทราบว่าภายในวิหารมีหลวงพ่อบุญทนาย พระพุทธรูปที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ ดังนั้นทางคณะสงฆ์และกรรมการจึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่าควรเปิดประตูวิหารเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อบุญทนาย ผู้ที่ทำการศึกษาและผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องพระพุทธรูปได้กล่าวว่า หลวงพ่อบุญทนายองค์นี้นับเป็นอันซีน Unseen กำแพงเพชร เพราะเป็นพระพุทธรูปยุคเชียงแสนที่เก่าแก่ เป็นพระเนื้อสำริดองค์ใหญ่ที่สุดองค์เดียวที่สมบูรณ์ที่สุดซึ่งเหลืออยู่ในประเทศไทย ดูจาพระพุทธรูปลักษณะแล้วผู้สร้างได้จะต้องเป็นพระมหากษัตริย์เท่านั้น และช่างที่สร้างต้องเป็นช่างหลวง จึงสามารถสร้างได้งดงามอยู่ที่หาที่ติมิได้

บริเวณวัดบางยังมีพระซุ้มกอ เป็นพระเครื่องที่เลื่องลือกันมากของกำแพงเพชร วัดบางจึงสร้างพระซุ้มกอองค์ใหญ่ตั้งอยู่กลางวัดให้ประชาชนได้นมัสการ ว่ากันว่าจัดสร้างโดยการนำของ คุณอิทธิพล บำรุงกุล หรือ "ดีเจมีด" ตอนสร้างใหม่มีหลายคนไม่เห็นด้วย แต่สุดท้ายก็คงอยู่ และได้รับแรงศรัทธาจากชาวสิงคโปร์ที่เลื่อมใสในพุทธศาสนา นำสมทบทุนสร้างวิหารให้กับพระซุ้มกอองค์ใหญ่ด้วย

เปิดให้สักการะทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น.

การเดินทาง : ถนนราชดำเนิน 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

คำสำคัญ : หลวงพ่อเพชร, วัดบาง

ที่มา :

<http://info.dla.go.th/public/travel.do?cmd=goDetail&id=515232&random=1488122191283>

รวบรวมและจัดทำข้อมูล :

วันที่ : 2017-02-26

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=254&code_db=610002&code_type=01

The Office Of Academic Resource Information And Technology